



ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๔๓

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลป ๑๕๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างอิง ๑. หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๖๔๑๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ ฉบับ
๒. สรุปการปรับปรุงแบบรายงานและตัวอย่าง จำนวน ๘ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดลพบุรีได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (อ้างอิง ๑) และแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (อ้างอิง ๒) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งการปรับปรุงข้อความในแบบรายงานให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด โดยเพิ่มข้อ (๕) ดังนี้ “กรณีการ จัดหา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

(๒) การปรับปรุงข้อความในแบบรายงาน (แบบ กก.มท. ๐๑ และแบบ กก.มท. ๐๓) ให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระสำคัญคงเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th หัวข้อ “การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ระดับจังหวัด” สำหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดได้หลังจากรับรองรายงานอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งถัดไปที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th หัวข้อ “การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๗๗